

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง**13.1. การถือหุ้นของกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทแอเจล แอลไลแอนซ์ จำกัด**

ในปี 2548 บริษัทมีการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัทร่วม 1 แห่ง คือ บริษัท แอเจล แอลไลแอนซ์ จำกัด (Aegle Alliance Pte. Ltd. หรือ “แอเจล”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน 750,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อลงทุนในธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในประเทศจีน ทั้งนี้ บริษัท แอเจล แอลไลแอนซ์ จำกัด (“แอเจล”) ได้ลงทุนถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท แอเจล เซฟตี้ อีควิปเม้นท์ (เซี่ยงไฮ้) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co., Ltd.) ที่ประเทศจีน

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 มีมติอนุมัติการขายเงินลงทุนในแอเจล ทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) เท่ากับ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุ้น (ทั้งนี้หุ้นสามัญของแอเจลมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และวันที่ 31 มีนาคม 2552 เท่ากับ 0.26 และ -0.02 ดอลลาร์สิงคโปร์ตามลำดับ) พร้อมทั้งภาระเงินให้กู้ยืมจำนวน 544,645 ดอลลาร์สิงคโปร์ ให้กับนายชวลิต หวังธำรง และนายธีรเดช จารุตั้งตรง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท แอเจล เซฟตี้ อีควิปเม้นท์ (เซี่ยงไฮ้) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทได้ในระดับที่คาดหวังไว้และยังมีความไม่แน่นอนของผลประกอบการ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนและภาระที่ต้องสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจึงตัดสินใจขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป โดยบริษัทได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแอเจล และได้ดำเนินการขายเงินลงทุนดังกล่าวแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2552

อนึ่งในการขายเงินลงทุนในแอเจลดังกล่าว เนื่องจาก Mr. Xiao Li Yue ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัท แอเจล เซฟตี้ อีควิปเม้นท์ (เซี่ยงไฮ้) คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความประสงค์ขอใช้สิทธิในการซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 9 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่มีระหว่างกันในสัญญา “The Conditional Sale and Purchase Agreement” ดังนั้นบริษัทจึงได้ขายหุ้นแอเจลแก่ Mr.Xiao ตามจำนวนที่ขอใช้สิทธิในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ส่วนหุ้นในส่วนที่เหลือได้ขายนายชวลิต หวังธำรง และนายธีรเดช จารุตั้งตรง ในสัดส่วนร้อยละ 11.20 และ ร้อยละ 4.80 ของทุนจดทะเบียน ตามลำดับ ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยนายชวลิตและนายธีรเดชรับภาระในการจ่ายเงินให้กู้ยืมจำนวน 544,645 ดอลลาร์สิงคโปร์ พร้อมทั้งดอกเบี้ยรับค้างชำระจำนวน 62,704.87 ดอลลาร์สิงคโปร์ด้วย

ปัจจุบันนายชวลิต หวังธำรง และนายธีรเดช จารุตั้งตรง มีสัดส่วนการถือหุ้นในแอเจล คิดเป็นร้อยละ 11.50 และร้อยละ 4.93 ของทุนจดทะเบียน 1,030,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ตามลำดับ

ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัท แอเจล เซฟตี้ อีควิปเม้นท์ (เซี่ยงไฮ้) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอเจล แอลไลแอนซ์ จำกัด มีการประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับบริษัท และมีตราสินค้าบางตราสินค้าที่เหมือนกัน แต่เนื่องจากมีการระบุขอบเขตประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายที่ชัดเจนในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ซึ่งเป็นลักษณะปกติของธุรกิจดังกล่าว ทำให้แอเจลไม่สามารถทำการตลาดแข่งขันโดยตรงกับบริษัทได้ อีกทั้ง ส่วนได้ส่วนเสีย การสั่งการ และการควบคุมของนายชวลิต หวังธำรง และนายธีรเดช จารุตั้งตรง ที่มีอยู่ในบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าที่มีในบริษัท แอเจล แอลไลแอนซ์ จำกัด อย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่มีเหตุผลสมควรที่นายชวลิต หวังธำรง และนายธีรเดช จารุตั้งตรง จะช่วยให้บริษัทแอเจล แอลไลแอนซ์ จำกัด มาทำตลาดในประเทศไทย รวมถึงการเอื้อประโยชน์ใด ๆ ต่อบริษัทแอเจล แอลไลแอนซ์ จำกัด ทั้งนี้การสั่งสินค้าของแต่ละบริษัทเป็นการสั่งตรงจากเจ้าของตราสินค้าแยกขาดจากกันโดยไม่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยปัจจุบันบริษัทกับบริษัทแอเจล แอลไลแอนซ์ จำกัด ไม่มีรายการระหว่างกัน ตามนโยบายของบริษัท

13.2. สาระสำคัญของสัญญาร่วมทุนระหว่างผู้ถือหุ้นบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด

ตามสัญญาร่วมทุนระหว่างผู้ถือหุ้นบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2553 มีสาระสำคัญของสัญญาดังนี้

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด : “บริษัท”
 บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) : ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก
 นายสุรพล หังสพฤกษ์ และนายรังสรรค์ พวงปราง : ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข

<p>ขอบเขตในการประกอบธุรกิจ</p>	<p>ก. ให้บริการออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำดี ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) และ OEM (Original equipment manufacturer)</p> <p>ข. ให้บริการดูแลควบคุมระบบและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำทั้งหมด</p> <p>ค. เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้งของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และระบบกรอง สีนค้ำตรา Amiad โดยในอนาคตถ้ามีผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัดน้ำและหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ถือหุ้นในผลธัญญาเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น</p>
<p>การไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท</p>	<p>ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. จะต้องไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการแข่งขันหรือเข้าข่ายเป็นการแข่งขันไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการประกอบธุรกิจตามขอบเขตในการประกอบธุรกิจข้างต้น ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีผลบังคับใช้ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปีหลังจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข ได้ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท</p>
<p>การเสนอขายหรือโอนหุ้น</p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดในกลุ่มผู้ถือหุ้น และ/หรือกลุ่มใดที่อยู่ในสัญญาฉบับนี้ (“ผู้เสนอ”) ประสงค์จะขาย โอน หรือจำหน่ายหุ้นทั้งหมด หรือบางส่วนของบริษัท ให้แก่บุคคลภายนอก การเสนอขายหุ้นนั้น จะต้องเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ก่อนตามอัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย โดยต้องทำเป็นหนังสือถึงผู้ถือหุ้นทุกราย (“ผู้รับค่าเสนอ”) ระบุถึงราคาเสนอขายและจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายตามที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิซื้อ</p> <p>ในกรณีที่ผู้รับค่าเสนอปฏิเสธ หรือไม่ตกลงรับซื้อหุ้นที่ได้เสนอขายโดยผู้เสนอ ภายในระยะเวลา 21 วันหลังจากที่ได้รับหนังสือจากผู้เสนอ ผู้เสนอมีสิทธิที่จะขาย โอน หรือจำหน่ายหุ้นดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกได้ตามเงื่อนไขใดๆที่ผู้เสนอจะกำหนด แต่ทั้งนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ก. ราคาเสนอขายและเงื่อนไขอื่นในการเสนอขายต้องไม่ให้สิทธิและผลประโยชน์มากกว่าที่ได้เสนอแต่ผู้รับค่าเสนอ ข. การขายนั้นจะต้องกระทำภายในกำหนดเวลา 2 (สอง) เดือน นับจากวันที่เสนอขายจะต้องเป็นเงื่อนไขของการขาย การโอน หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่กำหนดว่าบุคคลภายนอกผู้รับโอนหุ้นนั้นจะต้องเข้าทำสัญญากับผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นของบริษัท ตามเงื่อนไขเดิมของสัญญานี้

<p>การให้การสนับสนุนทางการเงิน</p>	<p>ผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มตกลงร่วมกันเป็นเอกฉันท์ในกรณีการให้การสนับสนุนสินเชื่อเป็นระยะเวลา 24 เดือนหลังจากวันที่ในสัญญาโดยมีรายละเอียดดังกล่าวต่อไปนี้</p> <p>ก. ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. จัดหาวงเงินสินเชื่อในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี</p> <p>ข. ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. จัดหาวงเงินค้ำประกัน วงเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) โดยคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มจากค่าธรรมเนียมที่บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระกับทางสถาบันการเงิน</p> <p>ในกรณีการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ถือหุ้นในอนาคต จะต้องเป็นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย</p>
<p>นโยบายราคาขายระหว่างกัน</p>	<p>จะเป็นการคิดในวิธีต้นทุนบวกกำไร โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นตามที่ได้ตกลงกัน</p>

13.3. สาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน

นางทัศนีย์ หังสพฤกษ์ และนายสุรพล หังสพฤกษ์ ได้ทำสัญญาจ้างแรงงานกับบริษัทพีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด (“บริษัทย่อย”) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 และ 1 เมษายน 2553 ตามลำดับ โดยระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับการห้ามดำเนินธุรกิจแข่งขันกันกับบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

1. ในระหว่างที่ทำงานให้กับบริษัทย่อย จะต้องไม่รับจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันหรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทย่อย
2. ภายหลังจากสิ้นสุดการเป็นพนักงานของบริษัทย่อย ภายในระยะเวลา 2 ปี จะต้องไม่รับจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันหรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทย่อย